

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tái hiện hình ảnh thi đua ái quốc

70 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Người, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh. Bảo tàng tỉnh đã nghiên cứu tư liệu, xây dựng đề cương nội dung trưng bày chuyên đề: "Một số tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phong trào thi đua ái quốc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình từ năm 1948 đến nay".

Với 13 bản trích, 267 hình ảnh, 45 hiện vật và sưu tập hiện vật, Bảo tàng tỉnh đã khắc phục khó khăn về nhân lực và kinh phí trong việc bố trí, sắp đặt các tài liệu, hiện vật hình ảnh trong khuôn khổ nhà bảo tàng để tái hiện sinh động không khí thi đua ái quốc trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh 70 năm qua. Ngoài tầm điểm trưng bày hình ảnh, hiện vật và tài liệu quý về chặng đường 70 năm thi đua ái quốc của đất nước và của tỉnh, đáng chú ý là khu trưng bày những thành tích xuất sắc phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh những năm gần đây. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động hiệu quả nên các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được phát động, triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các phong trào: "Năng suất, chất lượng, hiệu quả"; "Phát triển nghề, xây dựng làng nghề"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; "Tất cả vì phát triển thị trường"... đạt kết quả tốt, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế trong nước nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá. Năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP, theo giá so sánh 2010) tăng 11,12% so với năm 2016. Tổng sản phẩm xuất đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2016, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,48%; công nghiệp, xây dựng tăng 19,72%; thương mại, dịch vụ tăng 8,78%. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được nhân dân đồng tình hưởng ứng, huy động được cả hệ thống chính trị



Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (1/5/1952).

tham gia, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và kết quả ấn tượng. Đến nay toàn tỉnh có 200/263 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) đề ra; huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Xóa đói, giảm nghèo"; "Vì người nghèo"; "Đền ơn đáp nghĩa"... ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương. Năm 2017, toàn tỉnh có 87,5% số hộ đạt gia đình văn hóa; 63,9% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 67,5% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 51,6% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tỉnh đã cấp 12 tỷ đồng từ ngân sách trung ương ủy quyền để

hỗ trợ tu bổ, tôn tạo 19 nghĩa trang liệt sĩ; cấp hơn 100.000 thẻ BHYT cho người nghèo và xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) đề ra; huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Xóa đói, giảm nghèo"; "Vì người nghèo"; "Đền ơn đáp nghĩa"... ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương. Năm 2017, toàn tỉnh có 87,5% số hộ đạt gia đình văn hóa; 63,9% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 67,5% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 51,6% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tỉnh đã cấp 12 tỷ đồng từ ngân sách trung ương ủy quyền để

trung tỉnh đạt chuẩn quốc gia. 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, "Dân vận khéo", xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đồng viên cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. MTTQ và các đoàn thể đã phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có nội dung thiết thực như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Chùa cảnh 4 gương

mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu" của MTTQ; "Làm nghìn việc tốt", "Sổ vàng làm theo lời Bác", "Hiến máu tình nguyện", "Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" của Đoàn Thanh niên; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và xây dựng các tổ tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ; "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng" của Hội Nông dân; "Cựu chiến binh Thái Bình làm theo lời Bác" của Hội Cựu chiến binh..., qua đó động viên hội viên, đoàn viên thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua quyết thắng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân", "Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, để cao trách nhiệm", xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh trong lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng vũ trang. Nhiều mô hình mới như tổ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 12.500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được khen thưởng. Trong đó, 173 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương; 52 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; 437 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng 513 cờ thi đua, 5.613 bằng khen và 1.465 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 1.054 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc hàng năm; tặng và truy tặng bằng khen cho hơn 100 cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

QUANG VIÊN

Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(nhandan.com.vn) Tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật Việt - Pháp, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp vừa tổ chức triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế lần thứ hai.

Có 90 tác phẩm của 11 họa sĩ (trong đó có 5 họa sĩ sống ở Pháp) được thực hiện trên nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, tượng gỗ, tranh lụa, gốm... Đây là cầu nối để các họa sĩ Việt Nam và Pháp giao lưu, học hỏi, qua đó tạo sự kết nối giữa hai nền văn hóa. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 17/6.

Ấn tượng nghệ thuật "mới hóa" tranh sơn mài

(nhandan.com.vn) 14 họa sĩ, nhà điêu khắc là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vừa giới thiệu 38 tác phẩm trong triển lãm chuyên đề sơn mài do nhà trường tổ chức.

Dòng chảy tác phẩm mỹ thuật sơn mài nổi tiếng của Việt Nam bắt nguồn từ việc khai thác hiệu quả chất liệu truyền thống của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương - tiền thân Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hôm nay. Qua sự phát triển mỹ thuật hiện đại, đến thời hiện tại, các tác phẩm hội họa, điêu khắc sơn mài đang ngày càng chứng minh khả năng biểu đạt, ứng dụng rộng rãi, song hành với những tìm tòi, sáng tạo mới của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Ở triển lãm "Nghệ thuật với chất liệu sơn mài" lần này, tuy đa số không phải là những sáng tác mới nhất, nhưng các tác phẩm đã cho thấy những thể nghiệm độc đáo của các tác giả, phần nào phản ánh niềm tin "mới hóa", đa dạng hóa chất liệu sơn mài được dùng có thời gian. Vượt ra khỏi những khung cảnh bình yên, êm đềm mang đậm không khí văn hóa truyền thống thường thấy trên tranh sơn mài, một số tác phẩm cho thấy "độ mở" về tạo hình khi nghệ sĩ lồng ghép, dồn nén các chi tiết, hình khối, hay "mô hình hóa, sơ đồ hóa" cả cảnh trí thiên nhiên hay trạng thái hạnh phúc của con người. Đồng thời, không chỉ trên mặt phẳng của tranh, một số nghệ sĩ đưa sơn mài lên tác phẩm điêu khắc, vào vật dụng như tủ, đĩa, bình. Sơn mài thể hiện trên bề mặt gỗ, nhưng cũng được dùng đưa lên cả đá, composite. Có những bức tranh với chất liệu sơn mài "chiếm lĩnh" trên bề mặt rộng, tạo mảng và gây ấn tượng về sắc độ. Nhưng cũng có những tác phẩm điểm xuyết họa văn sơn mài, tạo sự chuyển biến màu sắc. Có loạt tác phẩm tham khảo, ứng dụng kỹ thuật tranh sơn mài Nhật Bản, bề mặt tranh bóng, nhẵn, bao phủ trên những đường nét tạo hình tỉ mỉ, ngược lại với những tác phẩm đưa sơn mài lên bề mặt xỉ xì, thô ráp, gồ ghề, trở nên những điểm nhấn.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến ngày 13/6.



Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam triển lãm chuyên đề sơn mài.

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong các khu công nghiệp

Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ luôn được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh quan tâm, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Để tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ (ATVSLĐ - PCCN) trong các khu công nghiệp, hàng năm, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đều yêu cầu các công đoàn cơ sở tham mưu với chủ sở hữu lao động thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN; củng cố bộ phận ATVSLĐ, bộ phận y tế cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên; thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động; bảo đảm công tác ATVSLĐ - PCCN được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí sản xuất, chủ động đánh giá các nguy cơ và đề ra biện pháp phòng ngừa tai nạn lao

động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giáo dục công tác ATVSLĐ - PCCN, nội quy lao động, quy chế làm việc tới cán bộ, nhân viên; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ - PCCN cho người lao động, đặc biệt là người làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, làm việc nặng nhọc, trong môi trường độc hại; cung cấp phương tiện bảo hộ cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Maxsteel, khu công nghiệp Phúc Khánh, mặc dù số lượng công nhân chỉ khoảng 200 người nhưng việc bảo đảm ATVSLĐ - PCCN luôn được doanh nghiệp quan tâm. Để giảm lao động nặng nhọc cho người lao động tại các khu vực sản xuất, Công ty cho lắp đặt máy hút bụi, máy hút dầu, máy hút sơn... Ông Vũ Ngọc

Tân, Chủ tịch Công đoàn kiêm quản đốc thị trấn cho biết: Hàng năm, Công ty lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, trang bị, cấp phát phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với công việc; tiến hành đo kiểm môi trường làm việc định kỳ để có phương án giải quyết kịp thời khi môi trường làm việc không bảo đảm; việc kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được theo dõi, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; hệ thống báo cháy được lắp đặt khắp xưởng, các điều kiện chữa cháy luôn sẵn sàng khi có tình huống xảy ra...

Với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình, cùng với bảo đảm sức khỏe cho người lao động, việc cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm ATVSLĐ - PCCN luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Xác định cải thiện môi trường

làm việc vừa là trách nhiệm đối với người lao động vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, ngay từ khi bước vào xây dựng đến khi đi vào sản xuất, Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân. Đồng thời, quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác ATVSLĐ - PCCN, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các xưởng sản xuất; ban hành nội quy, quy định về ATVSLĐ - PCCN trong nhà xưởng, xây dựng đầy đủ các quy trình vận hành, làm việc an toàn và được áp dụng riêng đối với mỗi khu vực làm việc. Cùng với đó, Công ty thực hiện treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn ATVSLĐ - PCCN tại mỗi bộ phận để luôn nhắc nhở người lao động chủ động thực hiện, hạn chế những nguy cơ, những tác hại, hành động có thể gây mất an toàn và không bảo đảm yếu tố vệ sinh

lĩnh vực ATVSLĐ. Tăng cường bố trí thiết bị chữa cháy cũng được trang bị biển báo, hướng dẫn sử dụng mọi loại kèm theo. Để đẩy mạnh công tác ATVSLĐ - PCCN trong các khu công nghiệp, thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền để người lao động cũng như người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về chế độ, chính sách, kiến thức, kinh nghiệm hoạt động ở

của máy móc, thiết bị; đầu tư kinh phí thỏa đáng để cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động; tổ chức huấn luyện định kỳ cho công nhân..., mỗi người lao động cũng cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ - PCCN, áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ khi sản xuất, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và cháy, nổ, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

NGUYỄN CƯỜNG



Diễn tập chữa cháy tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).